



**Đã có 27 trường ĐH công bố điểm thi**



**Thủ khoa ĐH Ngoại thương mong muốn trở thành doanh nhân giỏi**



**ĐH Thủ Dầu Một: Thủ khoa thi khối C đạt 25 điểm**

Chủ Nhật, 15/07/2012 - 14:19

Quảng cáo bởi Admicro

## Thanh niên gốc Việt nhận Huy chương của Nữ hoàng Anh

Một thanh niên Việt Nam ở Canada dùng sức mạnh của internet để thay đổi sự kỳ thị và những thành kiến xưa nay đối với cộng đồng nơi anh sinh sống.

Những cống hiến không mệt mỏi cho các hoạt động xã hội của chàng trai sinh năm 1980, Paul Nguyễn, đã mang về cho anh rất nhiều vinh dự và giải thưởng danh tiếng từ chính tay các nhà lãnh đạo cao cấp của Canada trao tặng, và gần đây nhất là Huy chương Kim khánh bội tinh Kim Cương của Nữ hoàng Anh Elizabeth II năm 2012, vinh danh các công dân Canada có công đóng góp cho đất nước.



Paul Nguyễn (giữa).

Lớn lên ở vùng Jane-Finch thuộc Toronto, Canada, một địa bàn khét tiếng có nhiều tội phạm với đa số cư dân nghèo khó ở đây xã hội, năm 2004 Paul quyết định mở trang web Jane-Finch.com để xóa tan các định kiến không hay về khu vực anh cư trú. Paul biên tập nội dung trang web, làm ra các bản tin và phóng sự radio-video phản ánh những nét đẹp trong cộng đồng, đăng lên web, và hướng dẫn cho các cộng tác viên trẻ khác trong nhóm cùng làm. Chẳng bao lâu, kênh thông tin Jane-Finch.com cùng chủ nhân của nó đã thành công, nổi tiếng khắp đất nước Canada.

Anh mở đầu: “Tôi sinh ra ở Toronto, Canada, sống trong vùng Jane-

ADMARKE



**CPC PLUS**

Giải pháp xây dựng thương hiệu

Giá: **4,000đ**

**MUA** 99

AHPHIM.COM



**THƯ GIÃN**

Xem phim siêu nét tốc độ siêu nhanh

Ads

Mua quảng cáo

**Tiếng Anh Online Cho Trẻ Em**  
TiengAnh123.com



Giúp bé (4-12 tuổi) giỏi tiếng Anh. Sinh động thú

### TIÊU ĐIỂM



**Đã có 27 trường ĐH công bố điểm thi**



**Thủ khoa ĐH Ngoại thương mong muốn trở thành doanh nhân giỏi**

Finch. Ba mẹ tôi vượt biển tới Canada năm 1979. Tôi được sinh ra ở Canada vào năm 1980. Hiện tôi đang làm việc cho chính phủ. Trang web Jane-Finch.com do tôi thành lập là một dự án cá nhân, phi lợi nhuận. Tôi dành thời gian cho nó nhiều hơn cho công việc mưu sinh của tôi hằng ngày vì tôi yêu thích việc làm xã hội này.

*Hiện trang web của Paul có bao nhiêu cộng sự viên tham gia?*

- Hiện chúng tôi có 6 cộng sự viên lâu năm. Nhiệm vụ chính của tôi là coi sóc bảo đảm cho nội dung trang web càng khách quan càng tốt vì tôi muốn đây là một kênh thông tin có uy tín.

*Đây là việc làm tự nguyện, nhưng các bạn có nguồn quỹ nào hỗ trợ để vận hành trang web không?*

- Trang web của tôi không nhận bất kỳ nguồn quỹ nào tài trợ. Có nhiều cơ hội có quỹ, nhưng chúng tôi nghĩ rằng nếu chúng tôi nhận tài trợ chúng tôi dễ bị ràng buộc, bị chi phối, hay bị điều khiển. Chúng tôi cố gắng vận hành một trang thông tin độc lập, khách quan. Đã 8 năm nay kể từ ngày ra mắt, trang web của tôi hoàn toàn vận hành dựa trên các nỗ lực tình nguyện. Các bạn trẻ tham gia vì họ thật sự quan tâm đến cộng đồng và muốn đóng góp cho xã hội. Chúng tôi có những thành viên cộng tác rất lâu dài. Đa số các cộng tác viên xuất thân từ những khán-thính hay độc giả của trang web. Họ là những người trẻ, đa phần là học sinh hay sinh viên.

*Từ kinh nghiệm nào hay động lực nào mà bạn quyết định thành lập trang web này?*

- Động lực chính khiến tôi thành lập trang này năm 2004 là vì tôi sống trong vùng Jane-Finch, một cộng đồng nhỏ ở phía Bắc Toronto, nổi danh là một địa bàn phức tạp nhiều tai tiếng ở Canada. Có lẽ đây là một trong những vùng tồi tệ nhất của Canada, qua những gì thường thấy phản ánh trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Đây là khu vực đa văn hóa, đủ mọi sắc tộc, khét tiếng về các hoạt động tội phạm như tình trạng bạo lực và súng ống. Cư dân ở đây như tôi tự nhiên trong đầu có ngay suy nghĩ là mọi người bên ngoài không nghĩ tốt về chúng tôi. Sinh ra, lớn lên ở đây và chứng kiến thực trạng này, tôi muốn thay đổi những hình ảnh đó. Và tôi đã tạo ra trang web Jane-Finch.com để cho mọi người thấy một hình ảnh khác của khu vực Jane-Finch, rằng vùng này không phải chỉ có những điều tồi tệ, tiêu cực mà thật ra có rất nhiều cái hay, cái đẹp ở đây.

*Vùng Jane-Finch có nhiều người Việt sinh sống không?*

- Một trong những lý do mà ba mẹ tôi dọn tới đây là vì khu vực này giá nhà rẻ và rất đông người Việt sinh sống. Đây là một vùng đất nghèo và có nhiều vấn đề xã hội.

*Bằng cách nào trang web của bạn trở nên thành công như thế?*

- Thành công của trang Jane-Finch.com có liên hệ rất nhiều tới đoạn nhạc video do tôi đạo diễn và sản xuất cách đây nhiều năm nhan đề "You Got Beef" với phần trình bày của ca sĩ nhạc rap người Việt tên là Chuckie. Đoạn video nhạc rap này được nhiều người xem và biết đến trước khi xuất hiện các trang mạng xã hội như Youtube, Facebook, hay Twitter. Một đài tin tức ở Canada có bản tin về sự kiện này phát sóng trên toàn quốc. Và sau đó, trang web của tôi được nhiều người ghé thăm và càng lúc càng nhiều người biết đến.

*Chuyên phản ánh những mặt tốt trong cộng đồng, làm thế nào trang thông tin này có thể giữ được tính cân bằng và không thiên lệch?*

	Lớp học Mini MBA: Giải pháp cho CEO thời khủng hoảng		Trường ĐH đầu tiên công bố điểm thi tuyển sinh
	Bị đình chỉ khi chỉ còn 5 phút là hết giờ		Đề thi Toán được truyền ra ngoài từ trong phòng thi

vị. Chỉ **300,000đ** /năm. Không giới hạn.

**Bếp hồng ngoại Rubiluck - Giảm sốc 39%**  
lazada.vn



Chỉ **699.000đ** cho bếp hồng ngoại đa chức năng trị giá **1.150.000đ** - Giao hàng miễn phí

**Giao dịch chứng khoán trực tuyến với PHS**  
phs.vn



Nhanh chóng và đơn giản. Phí giao dịch chỉ **0.2%**. Được hỗ trợ vốn đầu tư chứng khoán

admicro - AdMarket

**SOLO.vn**  
BÁN LẺ TRỰC TUYẾN  
GIAO HÀNG TẬN NƠI

HÀNG HIỆU    NỔI BẬT

1/7 < >



Duyên dáng thời trang...  
Giá **140.000đ**



Đầm liền viền sọc...  
Giá **225.000đ**



Thời trang đồ đôi  
Giá **390.000đ**

- Các tình nguyện viên của Jane-Finch.com cố gắng tập trung phản ánh những nét đẹp, điều hay của vùng Jane-Finch, nhưng chúng tôi không muốn trở thành một công cụ tuyên truyền vì như vậy chúng tôi sẽ đánh mất uy tín của mình. Cho nên, chúng tôi phản ánh mọi thứ diễn ra ở đây nhưng tập trung nhấn mạnh tới những nét tích cực của vùng Jane-Finch, vì báo chí ít nói về những điểm này.

*Động lực nào thúc đẩy bạn trở thành một nhà hoạt động xã hội tích cực, dẫn thân cho các công việc cộng đồng dù bạn đang có một việc làm toàn thời gian với chính phủ?*

- Mọi việc khởi sự từ những việc rất nhỏ, từ việc tôi và một nhóm bạn muốn cùng chia sẻ công việc và quan điểm. Sau khi trang web được trình làng, nhìn vào ảnh hưởng và sức mạnh của nó (chẳng hạn như một số người đã tìm tới tôi và nói rằng tôi đã thay đổi cuộc sống của họ hay cách nhìn của họ về vùng này), tôi nhận ra rằng trang web Jane-Finch.com có thể là một công cụ rất hữu ích. Và chúng tôi quyết định đại diện cho cộng đồng cư dân ở đây vận động cho website này thành một công cụ để truyền tải thông điệp của chúng tôi ra bên ngoài.

*Là một nhà hoạt động xã hội thành công với nhiều giải thưởng vinh danh, bài học lớn nhất mà bạn học được cho mình là gì?*

- Tôi nhận ra rằng hoạt động tích cực trong cộng đồng không phải là con đường lúc nào cũng bằng phẳng. Trong quá khứ, chúng tôi đã gặp một số phản kháng từ một số đảng phái khác nhau vì họ không đồng tình với những gì chúng tôi làm. Họ chỉ trích và tạo ra rất nhiều trở ngại để trấn áp tiếng nói của chúng tôi.

*Bạn nhiều lần được vinh danh cũng như nhận được rất nhiều giải thưởng khác nhau vì những cống hiến dành cho xã hội. Những giải thưởng đó có ý nghĩa thế nào với bạn?*

- Những sự ghi nhận mà chúng tôi nhận được cho trang web Jane-Finch.com quả thật rất lớn lao và tôi vô cùng cảm kích điều đó. Những sự ghi nhận này chứng tỏ công việc chúng tôi làm có tác dụng, và đồng thời cũng tiếp sức thêm cho chúng tôi tiếp tục công việc của mình.

*Là một nhà hoạt động tích cực, bạn nghĩ thế nào về vai trò của người trẻ trong việc dẫn thân cho các công tác xã hội cũng như vai trò đóng góp của người trẻ đối với xã hội?*

- Tại Canada này, tất cả các học sinh trung học đều phải trải qua 40 giờ làm việc cộng đồng. Nhưng theo tôi, người trẻ cần phải làm hơn số thời gian bắt buộc này. Đóng góp sức mình cho cộng đồng mang lại cho người trẻ rất nhiều lợi ích. Bạn sẽ trưởng thành rất nhiều, được mở rộng tầm nhìn và sự hiểu biết của bản thân từ việc gặp gỡ và tiếp xúc với những người kém may mắn hơn mình.

*Câu chuyện thành công của bạn mang thông điệp gì đến với giới trẻ người Việt ở khắp nơi?*

- Nếu bạn muốn tham gia công tác xã hội nhưng cảm thấy không có đủ thời gian, tiền bạc, hay nguồn lực để thực hiện mong muốn đó, đừng lấy đó làm cớ để thoái lui. Bạn có thể nghĩ ra một điều gì đó đơn giản thôi như trang web Jane-Finch.com của tôi chẳng hạn. Tôi xuất thân từ một vùng rất nghèo, tôi không có được những món đồ chơi xa xỉ hay các nguồn lực cần thiết khác, nhưng tôi đã tự xoay sở để có thể làm một điều gì đó cho những người xung quanh mình. Tôi đã tận

dụng sức mạnh của internet để vươn tới mọi người. Một thanh niên nghèo sinh trưởng từ một khu vực có nhiều vấn đề như tôi có thể được nhiều người biết đến như vậy chứng tỏ tất cả các bạn đều có thể làm một điều gì đó cho xã hội, miễn là các bạn đặt tim óc của mình vào đây.

*Paul có dự định gì sắp tới cho trang web Jane-Finch.com hay cho các hoạt động xã hội của mình?*

- Tôi dự định lập ra một trang web xã hội tương tự như trang Jane-Finch.com nhưng tập trung nói về giới trẻ Việt Nam tại Canada, giới thiệu về văn hóa, truyền thống của người Việt, nhằm giúp không chỉ các bạn trẻ Việt ở đây mà cả giới trẻ thuộc các sắc tộc khác học hỏi, tìm hiểu thêm về văn hóa của người Việt.

*(Lược trích bài phỏng vấn, theo VOA 29.6.2012)*

**Trà Mi thực hiện**  
Theo *Lao Động*

admicro - AdMarket Mua quảng cáo

<p><b>Đà Lạt Golf 3 kiến trúc Châu Âu- Giảm 50%</b> muachung.vn</p>  <p>Chỉ <b>830.000đ</b> có phòng Superior cho 2 người + buffet sáng tại Đà Lạt Golf 3 giá <b>1.950.000đ</b></p>	<p><b>ĐH Ngoại thương tuyển sinh</b> feretco-ftu.edu.vn</p>  <p>ĐH Ngoại thương tuyển sinh ĐH tại chức Tiếng Anh</p>
---	---

[f](#) [t](#) [G](#) [b](#)
in
Xem phản hồi
Gửi phản hồi

### Gửi bình luận của bạn

Tá°~t Telex Vni

(Bá°%m vÃ o Ä'Ãcy Ä'á»f nhá°n mÃ£)



### Các bài mới

- Hoàng Yến Anh, “nàng thơ” của mảnh đất miền Trung đầy nắng gió (19/7)

### Các bài đã đăng

- Cô gái nhỏ bé và những chuyến đi lớn (29/6)
- Học sinh gốc Việt nhận học bổng của Bill Gates (23/6)
- Phạm Phương Anh - tài năng âm nhạc trẻ người Việt tại Nga (7/6)
- Tài năng gốc Việt trở thành nhà vô địch châu Âu (1/6)
- Nữ Thẩm phán Jacqueline Nguyễn, niềm tự hào của người Việt ở Mỹ (18/5)
- Chàng tiến sĩ đa tài (4/5)
- Chàng tiến sĩ 25 tuổi giảng dạy tại Singapore (3/5)
- My Lan - Tự hào thế hệ gốc Việt thứ hai tại Hungary (26/4)
- GS Ngô Bảo Châu được bầu làm Viện sĩ Viện Hàn lâm Mỹ (18/4)
- Hoàng Năng Thắng - “Người anh cả” của UEVF (17/4)